

CÔNG AN TP HÀ NỘI
CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5396/CAQHĐ-AN

Hà Đông, ngày 13 tháng 11 năm 2023

V/v lắp đặt Camera an ninh tại các tòa nhà chung cư trong công tác đảm bảo ANTT.

Kính gửi: Ban quản trị, Đơn vị Quản lý vận hành, Chủ đầu tư các tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Hà Đông.

Trong thời gian gần đây xảy ra một số vụ việc phức tạp liên quan đến tình hình tội phạm hình sự, ma túy, nguy cơ mất an toàn phòng chống cháy nổ và các vi phạm pháp luật khác xảy ra tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn quận. Qua việc trích xuất dữ liệu ghi hình từ camera an ninh tại hầm để xe các tòa nhà chung cư đã giúp lực lượng công an phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ việc xảy ra tại các tòa nhà chung cư. Trong đó từ đầu năm 2023, Công an quận đã phát hiện và xử lý 04 vụ án (gồm: 01 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại chung cư The Pride – phường La Khê và chung cư; 01 vụ đánh bạc xảy ra tại chung cư CT6A – phường Kiến Hưng; 01 vụ giao cấu với người đủ 13 đến 16 tuổi xảy ra tại chung cư Westa – phường Mộ Lao; Đặc biệt là 01 vụ trộm cắp xe đạp thể thao tại chung cư Mullberry - phường Mộ Lao xảy ra vào cuối tháng 10/2023, qua trích xuất Camera giám sát tại tầng hầm tòa nhà đã hỗ trợ công tác điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp, củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật).

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống camera trong công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các loại tội phạm. Công an quận đã phối hợp các Ban quản lý tiến hành rà soát 104 tòa nhà chung cư đã đưa vào sử dụng, xác định có tổng số 2230 mắt camera đã được lắp đặt tại hầm của 104 tòa nhà chung cư trên địa bàn quận. Trong đó: 27 chung cư lắp đặt dưới 10 mắt camera tại hầm xe; 77 chung cư lắp đặt từ 10 mắt camera trở lên. Hầu hết số lượng camera kể trên đều trong trạng thái hoạt động và được quản lý, giám sát bởi đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư tại phòng bảo vệ tòa nhà chung cư. Tuy nhiên tại một số tòa nhà chung cư, có một số camera trong đó do thời gian sử dụng lâu dài dẫn đến hỏng hóc hoặc chất lượng hình ảnh kém; hệ thống lưu trữ dữ liệu ghi hình tại một số tòa chung cư có dung lượng nhỏ (thông thường chỉ lưu trữ được 30 ngày kể từ lúc ghi), do đó nếu vụ việc xảy ra trước 30 ngày thì không trích xuất được dữ liệu; một số tòa chung cư do điều kiện khả năng tài chính hạn chế nên số lượng camera trang bị chưa đảm bảo ghi hình được mọi vị trí tại hầm để xe chung cư (còn nhiều góc chết chưa được kiểm soát) gây khó khăn trong việc trích xuất dữ liệu khi có sự cố hay vụ việc xảy ra và tiềm ẩn nguy cơ để kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tài sản của tổ chức, cá nhân.

Thực hiện văn bản số 2782/UBND-CA ngày 19/10/2023 của UBND quận Hà Đông về việc lắp đặt camera an ninh và lắp đặt thiết bị kiểm soát phương

tiện bằng thẻ từ tại các toà nhà chung cư trên địa bàn quận; Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của hệ thống camera tại hầm để xe tại chung cư nêu trên; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC&CNCH, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm xảy ra tại các toà nhà chung cư cao tầng trên địa bàn quận. Công an quận đề nghị Ban quản trị, Đơn vị Quản lý vận hành, Chủ đầu tư các toà chung cư một số nội dung sau:

(1) Đánh giá, rà soát lại toàn bộ hệ thống Camera hiện có tại toà nhà chung cư, nhất là số camera tại hầm để xe chung cư nhằm phát hiện những camera hỏng hóc, không hoạt động, hoạt động cỡ chất lượng ghi hình kém... để kịp thời sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo camera hoạt động liên tục phục vụ công tác đảm bảo ANTT và PCCC tại toà nhà chung cư.

(2) Rà soát lại những vị trí trọng yếu trong toà nhà, nhưng chưa có camera theo dõi, giám sát hoặc những "góc chết" mà camera không soi tới, dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc diễn ra các tệ nạn xã hội để tính toán việc lắp đặt thêm camera hoặc bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra.

(3) Phối hợp với lực lượng Công an trong việc trích xuất dữ liệu camera khi xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, công tác điều tra, xác minh các vụ án hình sự, xác định các đối tượng để phục vụ công tác nghiệp vụ... nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(4) Tuyên truyền đến cư dân và các tổ chức, cá nhân khác trong toà nhà chung cư tuân thủ, chấp hành các nội quy, quy định của toà nhà, các quy định của pháp luật về việc chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại toà nhà chung cư.

Vậy, Công an quận trao đổi để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận

- Đ/c Trưởng Công an quận:
(để báo cáo)
- Các đ/c Phó Trưởng CAQ;
(để phối hợp)
- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND các phường;
(để trao đổi, phối hợp)
- Lưu VT, AN, Sơn^B.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



Thượng tá Tô Trung Dũng